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LÍTLJ BÍLL ehf
Malarhöfða 2, 110 Reykjavik Reykjavfli 20.
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Samgöngunefnd Alþingis
Við leyfum okkur að gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarp til laga um kigB^fleiðar 
(lagt fyrir Alþingi á þingi 2001 - 2002.):
Við 3. gr. tTumvarpsins. Þar er gert ráð íyrir að hægt sé moð regligerð að ákveðai 
lágmarks fjölda á bifreiðastöð og hvaða tæknibúnaður skuli vera ̂ rir hendi. Hér #  ikotið 
vel yfir markið því fráleitt er að ákveða með Iögum hversu stór fyfirt*ki skulu ven. Með 
öðrum orðum þíðir þetta að fyrirtaeki sem hefur starfsleyfi eins og Litli bfll ehf verluv lagt 
niður enda tilgangur lagasetmngarinnar sá.
Varðandi ákvæði um tæknibúnað, þá er slikt óþarft í tögum og hjftt við að bm o b  fbri'O&ari 
við setningu slikra reglugerða
Ef nauðsyn er talin fyrir þessu lagaákvæði þá þarf samfára að opm aðgaqg að méthÉÚ 
þannig að hægt sé að reka bifreiðastöðvamar óháð duthuigum bifrejftastjórastéttaátaaar í 
dag er starfsvetvangurinn þannig að ef atvinnuleyfisfaramir ákveða að yfirgeft fyr#tækið 
(t d. vegna ósættis við stjómendur) þá verður fynnækið að hættastar6semi. Nýjárta 
dæmið er bifreiðastöðin BæjarJeiðir. Áður hafði Bifreiðastðð Stefcidórs hætt sínm  itkstri 
þar sem ekki fékkst nægur fjöldi atviraiuleyfishafa á stöðina svo itkstur heaoar g tfi borið 
sig.
í greinagerð með frumvarpinu kemur hvergi fram hvers vegna Miðsynlcgt er aft Avtóa 
lágmarksstærð bifreiðastöðva með reglugerð. Þetta ákvæði á einfakUega að fQótanBð og 
er því mótmæk.
Við 6. gr frumvarpsins Þar segjr að ekki megi úthhita nema einu leyfi til hw siA ði 
Við teljum rétt að taka þetta út og gera lögaðilum og einstaklingam kldft að rctawBéiri en 
eina bifreið. Við viljum benda á að þannig komu frumvarpsdrögi] upphaflega fiati ftá 
samgönguráðuneytinu, þegar það var birt þingflokkunum s.l vor. Þetta er t.d. ottfiBynlegt 
svo að ekki geti komið upp sú staða að bifreiðastöðvar verti að lætta rekstrí veg* þesa 
að bílstjórar taka sig saman um að yfirgeta fyrirtækið. Fróðlegt væri að vita hvet^r 
ástæður lágu að baki því að samgönguráðuneytið hafði umnett áftvæði ekki i uppHmalegu 
frumvarpsdrögunum. Ekki var það fyrir slysni því í meðfylgjsndi gtetnagerð var | | »  gedð 
að umrædd breytíng stæði til.
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